

## ตั้งคณะกรรมการสานต่อนโยบายสำคัญ ศธ.

■ นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค. 2559

สพฐ.กำชับ ผู้บริหารสานต่อนโยบายสำคัญ ศธ. พร้อมตั้ง 11 คณะทำงานขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ เตรียมคลอดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกสำรวจจำนวนครูตามวิชาเอกทั่วประเทศ

วันนี้ (26 ก.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้กำชับให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 11 เรื่อง เช่น การทำให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปี การปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาภายในปี 2560 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียนภายใน 5 ปี การทำให้มีครูครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ภายใน 1 ปี มีครูประจำชั้นทุกห้องเรียนภายใน 2 ปี และทำให้ได้ครูตรงสาขาภายใน 5-10ปี เป็นต้น ทั้งนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 11 คณะเพื่อรับผิดชอบและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ แล้ว

“การทำให้จำนวนครูต่อนักเรียนครบตามเกณฑ์ รวมถึงมีครูสอนตรงสาขาวิชาเอกนั้น สพฐ.ได้จัดทำมาตรฐานวิชาเอกทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ โดยจะกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีครูตามมาตรฐานวิชาเอก ซึ่ง สพฐ.กำลังทดลองนำมาตรฐานวิชาเอกดังกล่าวไปเก็บข้อมูลครูในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 37 โรงเรียนว่า มีครูจบจากวิชาเอกตามสาขาวิชาที่สอนกี่คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล ว่า แต่ละโรงเรียนขาดหรือเกินวิชาไหน เพื่อจะได้เกลี้ยให้ครบตามมาตรฐานที่กำหนด และจะนำเสนอต่อ ก.ค.ศ.ให้ออกหลักเกณฑ์การพิจารณาการโยกย้ายสับเปลี่ยนครู และนำไปขยายผลกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศต่อไป” เลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า แนวทางนี้จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายได้ภายใน 5-10 ปี เพราะระบบการรับครูของ สพฐ.ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนครูในวิชาเอกต่าง ๆ

นายการุณ กล่าวด้วยว่า การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนครูใน 2 มิติ คือ 1.ขาดแคลนจำนวนครู เช่น โรงเรียนมีครู 8 คนแต่หลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.กำหนดให้ต้องมีครู 10 คน และ 2.ขาดแคลนครูสอนตรงตามวิชาเอก เช่น บางโรงเรียนมีครูภาษาไทย 10 คน แต่เกณฑ์กำหนดให้มีเพียง 5 คน

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.16 น.](#)